

ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงาน	เอกสาร/แบบฟอร์ม	ระยะเวลาในการตรวจติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
รายงานผลการอัปเดตกฎหมายที่ใช้ในงานสวนป่า	เอกสารประกาศการอัปเดตกฎหมาย	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
	กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ทั้งในและต่างประเทศ)	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
ข้อมูลตามกฎหมายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เอกสารการจัดตั้งอ.ป.	-	อป. เหนือบน	
	เอกสารสิทธิการถือครองทุกประเภท	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/อป.เหนือบน	
รายงานข้อมูลการร้องเรียนในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มการร้องเรียน	ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	สวนป่า	
รายงานข้อมูลการเกิดข้อขัดแย้งในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มรายงานข้อขัดแย้งในพื้นที่สวนป่า	ทุกครั้งที่ข้อขัดแย้ง	สวนป่า	
การมุ่งเน้นในการไม่ทุจริต/รับสินบน/ต่อต้านคอร์รัปชัน	เอกสารแสดงการมุ่งเน้นในการไม่ทุจริต/รับสินบน/ต่อต้านคอร์รัปชันของ อ.ป.	-	อป. เหนือบน	
ข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่	แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานที่ปฏิบัติงานของอป.เหนือบน	ปีละ 1 ครั้ง	อป.เขต/อป.เหนือบน	
การชำระค่าธรรมเนียม/ภาษี/ค่าภาคหลวง	แบบฟอร์มข้อมูลการเสียภาษี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/อป.เหนือบน	
การค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รายงานการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
รายงานผลการประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ชุมชนใกล้เคียงสวนป่า	แบบฟอร์มการประชุม/ปรึกษาหารือ	ทุกครั้งที่มีการเข้าร่วมประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ชุมชนใกล้เคียงสวนป่า	สวนป่า	
รายงานข้อมูลพื้นที่สวนป่าตามสิทธิการครอบครอง	แบบฟอร์มการจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า / อป.เหนือบน	
	เอกสารสิทธิการถือครองทุกประเภท	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/อป.เหนือบน	
รายงานผลการประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ชุมชนใกล้เคียงสวนป่า	แบบฟอร์มการประชุม/ปรึกษาหารือ	ทุกครั้งที่มีการเข้าร่วมประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ชุมชนใกล้เคียงสวนป่า	สวนป่า	
แผนที่แสดงขอบเขตต่างๆในการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆในสวนป่าตามสิทธิการถือครอง	แผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า / อป.เหนือบน	
รายงานการตรวจสอบชาติพันธุ์ตามขั้นตอนการตรวจสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบกลุ่มชาติพันธุ์	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	แผนที่รายงานตำแหน่งกลุ่มชาติพันธุ์	ปีละ 1 ครั้ง		
รายงานบันทึกการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอนการรายงาน	ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	สวนป่า	
	แบบฟอร์มการสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เหนือบน	
การฝึกอบรม	รายงานการฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสวนป่า/ผู้รับเหมา กับงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่สวนป่า อ.ป.	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
รายงานการเบิกจ่ายยาในพื้นที่สวนป่า	ข้อมูลยาที่อัปเดตเพื่อปฐมพยาบาลในพื้นที่สวนป่าตามกฎหมายแรงงาน	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	แบบฟอร์มการเบิกจ่ายยา	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
รายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) ในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) กิจกรรมในพื้นที่สวนป่า 1. งานเตรียมพื้นที่ที่ไม่สวนป่า 2. งานปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน 3. งานเตรียมพื้นที่ปลูกโดยใช้เครื่องจักร 4. งานทำไม้	ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรม	สวนป่า	

ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในพื้นที่สวนป่าตามประเภทกิจกรรมต่างๆ	แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE)	ก่อนการทำกิจกรรมทุกครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลเครื่องจักรกลที่ใช้งานในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มข้อมูลเครื่องจักรกลที่ใช้งานในพื้นที่สวนป่า	เดือนละ 1 ครั้ง	สบ.สผ.	
รายงานบันทึกการจ้างงาน	แบบฟอร์มสรุปการจ้างงานในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
รายงานการ Check List ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร/เลื่อยโซยนต์	แบบฟอร์ม Check List ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร / เลื่อยโซยนต์	ทุกวัน	สวนป่า	
รายงานการขำรดของอุปกรณ์เครื่องจักรกล/เลื่อยโซยนต์	แบบฟอร์มข้อมูลการขำรดของอุปกรณ์เครื่องจักรกล/เลื่อยโซยนต์	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลเลื่อยยนต์	แบบฟอร์มข้อมูลเลื่อยยนต์สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การประกัน	เอกสารการประกัน	ปีละ 1 ครั้ง	อ.อ.ป.	
การจ่ายค่าชดเชย (หากมีความสูญเสีย/เสียหายเกิดขึ้น)	รายงานการจ่ายค่าชดเชย	เมื่อมีการจ่ายค่าชดเชยทุกครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
รายงานคณะกรรมการสภาพแรงงาน	แบบฟอร์มรายงานการประชุม/ปรึกษาหารือ	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
รายงานแผนการจัดการสวนป่า	ข้อมูลแผนการจัดการสวนป่าทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (งบประมาณ)	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลงบประมาณในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม	รายงานการใช้งบประมาณในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/งานบัญชี/งานแผนฯ/ออป.เหนือบน	
แผนการทำไม้	แผนทำไม้สักสวนป่าประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	ออป. เหนือบน	
	แผนทำไม้สวนป่าระยะยาว 30 ปี			
	ปริมาณการทำให้ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
การประเมินปริมาณผลผลิตไม้สักสวนป่า	ข้อมูลการสำรวจ FIS ของแต่ละสวนป่า	4 ปี / ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต/ออป.เหนือบน	
รายงาน Site Inspection	แบบฟอร์ม Site Inspection ทุกกิจกรรม	ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรม	สวนป่า	
	1. งานเตรียมพื้นที่ทำไม้สวนป่า			
	2. งานปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน			
	3. งานเตรียมพื้นที่ปลูกโดยใช้เครื่องจักร			
	4. งานทำไม้			
การสำรวจและป้องกันการระบาดของแมลงเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่า	มาตรการและวิธีการป้องกัน/กำจัดแมลงเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่า	-	ออป. เหนือบน	
	แบบฟอร์มการสำรวจและป้องกันการระบาดของแมลงเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่า	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
มาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรม	มาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรมในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	ออป. เหนือบน	
รายงานผลการประเมินการสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์/พืชหายากในพื้นที่สวนป่า (RTE)	แบบฟอร์มการประเมินการสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์/พืชหายากในพื้นที่สวนป่า (RTE)	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า	
แนวทางการจัดการพื้นที่ที่พบชนิดพันธุ์สัตว์/พืชหายากในพื้นที่สวนป่า (RTE)	แนวทางการจัดการพื้นที่ที่พบชนิดพันธุ์สัตว์/พืชหายากในพื้นที่สวนป่า (RTE)	ปีละ 1 ครั้ง	ออป. เหนือบน	
ข้อมูลป่าชุมชนในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มข้อมูลป่าชุมชนในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	คู่มือ/แนวทางการตรวจวัดการพังทลายของดิน / การสึกกร่อนของดิน	ปีละ 1 ครั้ง	ออป.เหนือบน	
การควบคุมการสึกกร่อน การพังทลายของดินในพื้นที่สวนป่าจากการทำกิจกรรมในสวนป่า พร้อมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มข้อมูลการพังทลายของดิน / การสึกกร่อนของดินตามแนวทางที่กำหนด	พื้นที่แปลงปลูก , แปลงทำไม้	สวนป่า	
แนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่สวนป่าพร้อมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่สวนป่าตามแนวทางที่กำหนด	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การขออนุญาตจัดเก็บเชื้อเพลิงในสวนป่า	รายงานการขออนุญาตจัดเก็บเชื้อเพลิงในสวนป่าจากหน่วยงานรัฐ	-	สวนป่า	

คุณภาพของดินในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลคุณภาพดินในพื้นที่สวนป่า	ก่อนดำเนินการปลูกในพื้นที่แปลงปลูกใหม่	สวนป่า	
แนวทางการจัดการตามคู่มือการซ่อมสร้างถนนป่าไม้ในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์ม Site Inspection	ทุกครั้งที่มีการกิจกรรม	สวนป่า	
การจัดการควบคุมไฟป่าพร้อมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มการจัดการควบคุมไฟป่าของสวนป่า	บันทึกข้อมูลในช่วงการเกิดไฟป่า	สวนป่า	
	รายงานการอบรมการควบคุมไฟป่าในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง		
การใช้สารเคมีในพื้นที่สวนป่าพร้อมแนวทางการจัดการสารเคมีและข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มข้อมูลสารเคมีในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	รายงานการอบรมการใช้สารเคมีในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง		
แนวทางการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่สวนป่าและข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในพื้นที่สวนป่า	เดือนละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่สวนป่า	แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
	Flow Chart การจัดการขยะในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การจัดการสายพันธุ์ GMOs	แบบฟอร์มข้อมูลสายพันธุ์ GMOs ในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การลาดตระเวนสำรวจชนิดพันธุ์พืช/สัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ (RTE)	แบบฟอร์มการสำรวจลาดตระเวนติดตามชนิดพันธุ์พืช/สัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ (RTE)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลไม้อนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า พร้อมแผนที่	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	แบบฟอร์มการลาดตระเวนตรวจสอบไม้อนุรักษ์	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลสัตว์พาหะในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มการสำรวจสัตว์พาหะในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในพื้นที่สวนป่า	แบบฟอร์มข้อมูลประเภทและการใช้ปุ๋ยในพื้นที่สวนป่า	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่า	นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่า	-	อ.อ.ป	
แผนการจัดการสวนป่า	แผนการจัดการสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต	
แผนการทำไม้สักระยะยาว 30 ปี	แผนการทำไม้สักระยะยาว 30 ปี	-	อป. เหนือบน	
แผนการทำไม้สักประจำปี	แผนการทำไม้สักประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/งานแผนฯ	
แผนการปลูกไม้สักของสวนป่า	แผนการปลูกไม้สักของสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/งานแผนฯ	
แผนที่สวนป่าที่ครอบคลุมข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าทั้งหมด	แผนที่สวนป่า (รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุกประเภท)	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
คู่มือการทำไม้สักสวนป่า	คู่มือการทำไม้สักสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
แผนการใช้งบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ	ปีละ 1 ครั้ง	งานบัญชี อป.เหนือบน / งานแผนฯ	
แผนการอบรมประจำปี	แผนการอบรมประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	
เอกสาร Public Summary	เอกสาร Public Summary	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เหนือบน	
ผลการทำไม้ / สัตว์ป่า	ผลการทำไม้ / สัตว์ป่า (รายงานผลการตรวจวัดติดตาม)	ทุกครั้งที่ทำไม้เสร็จ	สวนป่า/อป.เขต/อป.เหนือบน	
การประเมินปริมาณการผลิตไม้สักสวนป่า	ผลการสำรวจประเมินปริมาณการผลิต (FIS)	4 ปี / ครั้ง	สวนป่า/อป.เขต/อป.เหนือบน	
สรุปผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	แบบฟอร์มการสรุปผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมในพื้นที่สวนป่าประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/อป.เหนือบน	
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน FSC	ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน FSC	ปีละ 1 ครั้ง	งานบัญชี อป.เหนือบน	
ขั้นตอน COC การทำไม้สักสวนป่า	คู่มือขั้นตอน COC	ปีละ 1 ครั้ง	อป. เหนือบน	

ขั้นตอน COC การทำแผนผสมผสาน	รายงาน Flow Chart การทำไม้ตามขั้นตอน COC	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลการส่งออกไม้ให้กับลูกค้า/ไม้ส่งหน่วยงาน	เอกสาร สป.15 / ใบเสร็จการขายไม้	ทุกครั้งที่มีการขายไม้/ส่งออกไม้	สวนป่า/ออป.เขต/ส.ธอ	ส.ธอ. หมายถึง ส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ (โรงเลื่อยรังกวาง , โรงเลื่อยแม่เมาะ)
	แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการจำหน่ายไม้สักสวนป่าให้แก่ลูกค้า	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต/ส.ธอ./ ออป.เหนือบน	
การฝึกอบรมด้าน COC	รายงานการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน COC	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต	
เอกสาร Public Summary	เอกสาร Public Summary	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
การประเมินพื้นที่ HCVF	คู่มือการสำรวจและประเมินพื้นที่ HCVF	5 ปี / ครั้ง	ออป. เหนือบน	
	แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินพื้นที่ HCVF	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า	
	แบบฟอร์มการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ HCVF	เดือนละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
	แผนที่ระบุพื้นที่ HCVF	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า	
การประเมินพื้นที่ HCVF โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	รายงานการประเมินพื้นที่ HCVF จาก 1. เกษตรกรท้องถิ่น 2. ชุมชนท้องถิ่น 3. ชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น (ถ้ามี) 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. หน่วยงานท้องถิ่น 6. หน่วยงานระดับภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 7. ผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ โดยเป็นข้อมูลตามแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินพื้นที่ HCVF	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
แนวทางการดำเนินการเพื่อคุ้มครอง / ป้องกัน / ลดอันตรายต่อพื้นที่ HCVF	คู่มือการสำรวจและประเมินพื้นที่ HCVF	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
เอกสาร Public Summary	เอกสาร Public Summary (เผยแพร่สาธารณะ)	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
สรุปผลการดำเนินงานในการประเมินพื้นที่ HCVF ประจำปี	แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินงานด้านการประเมิน HCVF ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เหนือบน	
แผนการจัดการสวนป่า	แผนการจัดการสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต	
ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ / พื้นที่คุ้มครอง	แผนการจัดการสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต	
	แผนที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
การปลูกไม้ผสมผสาน	เอกสารการ/โครงการขอปลูกไม้ผสมผสานในพื้นที่สวนป่า	ทุกครั้งที่มีการยื่นขอ	สวนป่า/ออป.เขต	
	แบบฟอร์มข้อมูลการปลูกไม้ผสมผสานของสวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า/ออป.เขต	
ข้อมูลสายพันธุ์ต่างถิ่น	แบบฟอร์มสายพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่สวนป่า	ปีละ 1 ครั้ง	สวนป่า	
ข้อมูลพืชชุกกราน	คู่มือการสำรวจพืชชุกกรานในพื้นที่สวนป่า	5 ปี / ครั้ง	ออป.เหนือบน	
	แบบฟอร์มข้อมูลการสำรวจพืชชุกกรานในพื้นที่สวนป่า	5 ปี / ครั้ง	สวนป่า	